

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Thuận - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc Họp chuyên đề đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Quan

Nhằm nắm bắt tiến độ, đẩy nhanh tiến độ, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Quan, phương hướng và nhiệm vụ tháng 9/2024 và 4 tháng cuối năm 2024. Ngày 13/9/2024, đồng chí Hoàng Văn Thuận - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc Họp chuyên đề đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Quan. Tham gia cuộc họp có đồng chí Hứa Phong Lan – phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Triệu Đức Dũng – phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương Binh, Xã hội – Dân tộc; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trên cơ sở Báo cáo Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 4 năm 2024 (Phục vụ họp chuyên đề công tác giải ngân); các báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công của các thành phần tham dự cuộc họp đến thời điểm hiện tại; các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án; nhiệm vụ và mục tiêu trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2024, các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp; Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh tại văn bản số 509/TB-UBND ngày 17/9/2024 về việc thông báo Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 04 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Hoàng Văn Thuận chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

1. UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong nỗ lực triển khai thực hiện, sự chủ động của các Chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả giải ngân các dự án hiện này chưa đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch, còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân rất thấp, tiến độ triển khai còn chậm; phương án, giải pháp, để thực hiện các dự án chưa cụ thể; công tác phối hợp giữa các Chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn chưa thật sự linh hoạt,...

Nguyên nhân chủ yếu do các dự án hoàn thành chậm quyết toán; tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới còn chậm; công tác GPMB một số dự án chưa đạt yêu cầu; nguồn thu sử dụng đất khó khăn; thời tiết trong thời gian qua (từ tháng 5 - 9/2024) mưa nhiều, đặc biệt là cơn bão số 3 vừa qua... làm

ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tỷ lệ giải ngân chung toàn huyện.

2. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao kết quả giải ngân để hoàn thành theo cam kết với UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10/9/2024. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện đối với từng dự án, nhiệm vụ. Khẩn trương thực hiện và giải ngân để đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch đã cam kết với UBND tỉnh tại Thông báo số 377/TB-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng, dự án lớn của huyện, đặc biệt là giải ngân vốn chuyển nguồn đối với các dự án tăng tốc hỗ trợ huyện thoát nghèo (**do vốn chuyển nguồn 2022, 2023 sang 2024 chỉ được giải ngân đến 31/12/2024**). Khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án phát sinh; thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức thực hiện đấu thầu theo quy định Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước; thực hiện nghiêm túc, triệt để việc chỉ định thầu phải đúng với quy định Luật Đấu thầu.

- Chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án, thường xuyên kiểm tra, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra; kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện của bộ phận được giao phụ trách dự án, không để tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục đầu tư; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, chủ động rà soát các nguồn vốn, kịp thời trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn theo thực tế công trình. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án do đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2024 làm một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể cá nhân có liên quan.

- Thường xuyên rà soát các nguồn vốn, thực hiện điều hòa linh hoạt vốn giữa các nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công, rà soát cắt giảm kế hoạch vốn của dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm có tính chất lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng, có khả năng giải ngân vốn, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được giao làm chủ đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn được giao, phân đấu hoàn thành kế hoạch vốn giao theo quy định tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày

02/02/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024: Đến hết niên độ ngân sách năm 2024 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được giao bao gồm cả vốn được phép kéo dài sang năm 2024.

- Đề nghị các đồng chí Ủy viên BTVHƯ, BCH đảng bộ huyện, Ủy viên UBND huyện theo lĩnh vực, địa bàn, dự án được phân công, tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hơn nữa vai trò của các Tổ tuyên truyền, vận động GPMB các dự án trọng điểm, dự án chuyên tiếp hoàn thành trong năm 2024, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá khả năng triển khai thực hiện đáp ứng với khả năng bố trí vốn và hiệu quả đầu tư. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, làm tốt công tác đối thoại với Nhân dân trong triển khai thực hiện chương trình, dự án đầu tư công, nhất là công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ cho UBND huyện và các cơ quan chức năng để có chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế, tháo gỡ khó khăn.

3. Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc: Chủ động phối hợp với các xã, thị trấn trong việc rà soát, bổ sung các đối tượng thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đã giao trong năm 2024 của dự án Hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

4. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc đăng ký bổ sung nhu cầu hỗ trợ xi măng GTNT năm 2024, nhằm tăng tỷ lệ giải ngân trong tháng 9. Tổng hợp báo cáo nhu cầu đăng ký của các xã, thị trấn **trong ngày 16/9/2024** với UBND huyện. Tập trung thẩm định các dự án khi có hồ sơ phát sinh.

5. UBND các xã, thị trấn: chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác rà soát, bổ sung các đối tượng thực hiện dự án Hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi, sau đó báo cáo lại UBND huyện **trước ngày 20/9/2024**; bổ sung nhu cầu sử dụng xi măng GTNT thuộc vốn đầu tư công Nghị Quyết 16/2022/NQ-HĐND. Chủ động phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện trong công tác tuyên truyền, GPMB đối với các dự án trên địa bàn, phát huy vai trò của các đồng chí Ủy viên BCH xã, ủy viên xã, UBMT Tổ quốc xã, tiến hành họp tuyên truyền GPMB đối với nhân dân, làm tốt công tác đối thoại với Nhân dân trong triển khai thực hiện chương trình, dự án đầu tư công, nhất là công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. **Tổng hợp và báo cáo lại UBND huyện trước ngày 18/9/2024.**

6. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác đôn đốc thu hồi tạm

ứng và thực hiện thu hồi tạm ứng của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính các chủ đầu tư vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng theo quy định. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư đầy đủ, kịp thời theo đúng chế độ quy định. Thực hiện nghiêm quy định về quyết toán dự án hoàn thành, các chủ đầu tư khi gửi hồ sơ quyết toán đến cơ quan tài chính phải đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

7. UBND các xã, thị trấn, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, các chủ đầu tư các dự án tiếp tục thực hiện tốt và đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, qua đó tăng tỷ lệ giải ngân vốn đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra trong năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác GPMB, chủ động báo cáo UBND huyện và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

Dựa theo cam kết tại cuộc họp ngày 10/9/2024 với UBND tỉnh, căn cứ vào báo cáo trực tiếp về tiến độ triển khai các dự án của các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn tại cuộc họp, UBND huyện yêu cầu các đơn vị được giao chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn **rà soát tình hình thực hiện và tăng tốc độ triển khai, giải ngân vốn các dự án theo cam kết đến hết ngày 30/9/2024 tại cuộc họp; đến hết 31/12/2024 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 100%.**

(chi tiết số liệu các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn cần giải ngân trong tháng 9 tại Phụ lục kèm theo Thông báo này)

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Thuận - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chuyên đề đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 8 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 và các tháng cuối năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Quan. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (bc);
- Thường trực HĐND huyện (bc);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- Các phòng: TCKH; KT&HT; NN&PTNT; LĐ,TB,XH-DT; BQLDA; TTPTQĐ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Lương Đình Toại